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Umsöan um frumvarp tíl laqa um stiórn fiskveiða. 996. mái,

Á undanförnum árum hefur aflí dagróðrabáta utan 

aflamarkskerfisins auklst verulega. Á síðasta flskveiðiári var aflinn á annan 

tugþúsunda tonna. Sé fiskverndunarsjónarmlðið vlrt við stjóm fiskveiða 

mun þessi aflaaukning fyrst og fremst ganga á hlutdeild aflamarkskerfisins 

af heildar botnfískafla þjóðarinnar. Þar sem vægi aflamarkskerfisins er 

misjafnt eftir byggaðlögum mun slíkt óhjákvæmilega leiða til þess að kvóti 

fseríst frá einu byggðarlagi til annars. Við slíkt verður ekki unað.

Bæjarráð Vestmannaeyja telur að nauðsynlegt sé að takmarka 

heildarafla sóknardagabáta og jafnframt að slíkt sé hægt með takmörkun 

á fjölda veiddra tonna í sóknardagakerfinu eða að allir bátar á 

sóknardögum fái úthlutað krókaaflamark.

í frumvarpi til laga um stjórn fiskveiða 3 gr. er gert ráð fyrir bátar 

innan sóknardagakerflsins geti valið á milli sóknardaga annarsvegar og 

krókaaflamarks hinsvegar sem sé úthlutað samkvæmt skilgreíndum 

relknigrunnl. Bæjarráð Vestmannaeyja getur með engu móti fallist á slíka 

tllhögum þar sem afli báta sé ekki takmarkaður í tonnum talið nema að 

takmörkuðu ieiti og leggst þar með gegn frumvarpinu.

F.h Bæjarráðs Vestmannaeyja
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